



รัฐบาลสั่งคลัง “เลื่อนเก็บภาษีขายหุ้น”

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ส่งคืนร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ฉบับที่... พ.ศ... หรือการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ภาษีขายหุ้น) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมายังกระทรวงการคลัง เนื่องจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยได้ส่งหนังสือคัดค้านการจัดเก็บภาษีหุ้น ซึ่งอาจทำให้ต้องเลื่อนการประกาศบังคับใช้ภาษีขายหุ้นออกไปก่อน

สำหรับแนวทางการจัดเก็บภาษีขายหุ้นนั้น ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้วเมื่อปลายเดือน พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีในอัตรา 0.11% ของมูลค่าการขายหุ้น โดยจะแบ่งการจัดเก็บเป็น 2 ช่วง ปีแรกจัดเก็บในอัตรา 0.055% ส่วนปีถัดไปจัดเก็บเต็มอัตรา 0.11%

เมื่อ ครม. เห็นชอบแนวทางดังกล่าวแล้ว รัฐบาลจะนำส่งร่างกฎหมายการจัดเก็บภาษีดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างกฎหมายภาษีให้ถูกต้องซึ่งเมื่อเดือน ม.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งคืนมายังสำนักงานเลขาธิการครม. เพื่อเตรียมออกประกาศบังคับใช้กฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ดี สภาธุรกิจตลาดทุนไทยได้ทำหน้าที่คัดค้านการจัดเก็บภาษีขายหุ้นมายังรัฐบาล ทำให้รัฐบาลต้องชะลอกระบวนการทางกฎหมายและส่งเรื่องกลับมายังกระทรวงการคลังในเมื่อปลายเดือน ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา โดยให้นำข้อเสนอของสภาตลาดทุนไทยมาประกอบพิจารณาใหม่ ทำให้แผนการประกาศใช้ภาษีขายหุ้นต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากต้องเริ่มขบวนการขั้นตอนใหม่อีกครั้งจากเดิมคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ในเดือน พ.ค. 2566

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากเป็นช่วงใกล้ยุบสภา ทำให้รัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจที่จะเสนอร่างกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีขายหุ้น เนื่องจากมีความกังวลว่าจะกระทบต่อฐานเสียง เพราะเป็นช่วงใกล้เลือกตั้ง

ทั้งนี้ แนวคิดในการจัดเก็บภาษีขายหุ้นนั้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำการจัดเก็บภาษี เนื่องจากประเทศไทยได้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีขายหุ้นมานานกว่า 40 ปี เพื่อส่งเสริมการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในขณะนั้น แต่ปัจจุบันตลาดหุ้นไทย ถือว่าเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เพิ่มขึ้นถึง 22 เท่า จึงเห็นได้ว่าไม่จำเป็นต้องยกเว้นภาษีขายหุ้นอีกต่อไป โดยการเก็บภาษีดังกล่าว จะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 1.6 - 1.8 หมื่นล้านบาท

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ที่หุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



LH Bank เจาะกลุ่มไฮยิลด์ หวังดันรายได้ค่าฟิโตนี 10%

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เปิดเผยว่า กลยุทธ์การค้าเงินธุรกิจ ในปี 2566 จากทิศทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้น และแนวโน้ม อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ธนาคารจะให้ความสำคัญในการขยาย สินเชื่อไปในกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อปรับสัดส่วนพอร์ต สินเชื่อจากเดิมที่มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มขนาดใหญ่ แต่ให้ผลตอบแทน ไม่สูง โดยปีนี้ตั้งเป้าการเติบโตสินเชื่อรวมราว 8 - 10%

โดยกลุ่มที่มุ่งเน้นมากขึ้นและให้ผลตอบแทนสูง (High Yield) เช่น สินเชื่อรายย่อย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เช่น กลุ่มพนักงานประจำที่มีรายได้ระดับปานกลาง และเข้าไปในบริษัทที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร หรือการปล่อย สินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยเอาแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามาช่วย เพื่อ สร้างผลตอบแทนมากขึ้น ส่วนธุรกิจเอสเอ็มอี จะเป็นกลุ่ม ขนาดกลางที่มียอดขายตั้งแต่ 100 - 500 ล้านบาท ซึ่งเป็น กลุ่มที่ความเสี่ยงไม่สูง

ขณะเดียวกัน ธนาคารมุ่งเน้นการเติบโตในเรื่องของ รายได้ค่าธรรมเนียม (Fee Based Income) ที่ตั้งเป้าการเติบโต 10% โดยนอกจากการหาลูกค้าในกลุ่มนักลงทุนใหม่ ๆ ผ่านการ ขายกองทุน ในส่วนของธนาคารจะเน้นการขยายสินเชื่อในธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) เนื่องจากสัญญาณ เปิดประเทศ ธนาคารเริ่มเห็นการย้ายฐานการผลิต หรือธุรกรรม Trade Finance มีสัญญาณการเติบโตเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีเรื่อง ของการส่งออกชะลอตัวก็ตาม สะท้อนการขยายตัวค่อนข้างดี ในช่วงที่ผ่านมา

จากปัจจุบันมียอดสินเชื่อคงค้างราว 1 หมื่นล้านบาท ภายในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 หมื่นล้านบาท โดยจะเน้นจาก

ฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านการแชร์ลูกค้าในกลุ่มได้หวั่น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าได้หวั่น จะเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตอย่าง มีนัยสำคัญในปีนี้ เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณการลงทุน ในกลุ่มภาคการผลิต ปีโตรเคมี ชีพพลายเซน และเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีพอร์ตลูกค้าได้หวั่นอยู่ที่ 9,000 ล้านบาท จากปีก่อนอยู่ที่ 4,800 ล้านบาท ภายในปี 2566 จะเพิ่มอีกราว 5,000 ล้านบาท หรือมีพอร์ตคงค้างอยู่ที่ 1.5 หมื่นล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 50 - 55%

“กลยุทธ์การมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจที่มีผลตอบแทนสูง จะทำให้พอร์ตสินเชื่อโดยรวมของธนาคารสมดุล (Balance) มากขึ้น ซึ่งจากเดิมรายใหญ่เยอะ ทำให้การสร้างรายได้น้อย เพราะเป็นลูกค้าดี เราจึงมีแผน 5 ปี หรือภายในปี 70 พอร์ตรายใหญ่จะเป็น 35% เอสเอ็มอี 35% และรายย่อย 30% ทำให้เราสามารถบริหารความเสี่ยงจากผลตอบแทน ได้ดีขึ้น และเรามีเป้าหมายรายได้ค่าธรรมเนียมภายใน 5 ปี จะเพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่า”

ส่วนทิศทางการเติบโตในส่วนของดิจิทัล ธนาคารมีการ ลงทุนและพัฒนาต่อเนื่อง โดยใช้งบลงทุนราว 1,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ไปสู่ออนไลน์มากขึ้น ภายหลังจากมีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “LHB YOU” เพื่อเพิ่ม ช่องทางบริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลให้กับลูกค้าให้ได้รับ บริการด้านการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร และยังเป็น การขยายฐานลูกค้ารายย่อย โดยธนาคารตั้งเป้าสนับสนุน ให้ลูกค้าใช้ช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 - 3 เท่าจากปัจจุบันมีฐาน ลูกค้าราว 1 แสนราย 🌱

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th





Sinochem Farm Care (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท ไชนเคม ฟาร์มแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

May 2nd, 2023

Subject: Dividend Payment Declaration

To: Shareholders of the Company

According to the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2023 held on 27 April 2023 resolved dividend payment for 20,000,000 shares which is 0.50 Baht per share.

The shareholders who have the right to receive dividend payments will be in the shareholder's book dated on 4th May 2023. The dividend payment will be paid by 26th May 2023.



Sinochem Farm Care (Thailand) Co., Ltd.

(Signature)

(Mr. Zhao Yichao)

Director

166/71, 2nd Floor, Unit 02, Phrayayothin Road, Chulachai Sub-district, Chulachai District, Bangkok 10000, Tel: 02-036-4034
166/71 ชั้น 2 อาคาร 02 ถนนพญาไท แขวงแจ้งวัฒนะ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10006 โทร: 02-036-4034

ฉบับที่ 3089 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 1



บ.ท. ส.ไทยสตีลไพพ์ จำกัด 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 5. พระประแดง สมุทรปราการ 10131
SAHATHAI STEEL PIPE PCL. 78 Moo 3, Potho Road Bangpooek, Phra Pradaeng, Samutprakarn 10130 Thailand
Tel: +66 (0) 2385 9023 Fax: +66 (0) 2734 4100 www.sahathai.com

ประกาศเรื่อง การจ่ายเงินปันผล

ด้วยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ สำนักงาน เลขที่ 78 ม.3 อ.ปู่เจ้าสมิงพราย ค.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2566 ไม่นับจำนวนหุ้นทั้งหมด 750,000,000 หุ้น เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล คิดเป็นเงิน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

(Signature)
(นายวิจิตร รตนศิริวิไล)
ประธานกรรมการบริหาร

ฉบับที่ 3089 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 2



บริษัท โมเดิร์น เซรามิกส์ จำกัด
MODERN CERAMICS CO., LTD.



ประกาศ

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของ บริษัท โมเดิร์น เซรามิกส์ จำกัด ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 10/10 หมู่ 3 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดนครปฐม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 60,000,000.00 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน



(Signature)

(นายอนุช ว่างนันทกุล)

กรรมการบริหาร

บริษัท ไทย ฟาสท์ ฟู๊ด จำกัด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอลงมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย ฟาสท์ ฟู๊ด จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 997/389 หมู่บ้าน พฤษภาวิไล 97 วงแหวน-อ่อนนุช หมู่ที่ 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระที่ 2
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวบังอร นามกระโทก
(นางสาวบังอร นามกระโทก)
กรรมการ

ฉบับที่ 3089 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 3

ฉบับที่ 3089 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ลำดับที่ 4

CIMBT เร่งพัฒนาไอที - ลุยช่องทางดิจิทัลสู่อาเซียน

นายพอล วอง ซี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า เป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปี 2566 ธนาคารให้ความสำคัญในเรื่องของดิจิทัลควบคู่กับการเติบโตในอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “To be a digital-led bank with ASEAN reach : ธนาคารอาเซียนขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล” โดยธนาคารได้มีการลงทุนพัฒนาช่องทางดิจิทัล และแพลตฟอร์มให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการไม่สะดุด ธนาคารได้ตั้งงบประมาณการลงทุนไว้ราว 15 - 20% จากปีก่อน และขยายการให้บริการการชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR Payment รวมถึงสนับสนุนการค้าและลงทุนระหว่างประเทศ (Cross Border) ตามแผนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เช่น ประเทศสิงคโปร์ กัมพูชา เป็นต้น สอดคล้องกับประเทศที่คนลดใช้เงินสด

นอกจากนี้ ธนาคารตั้งเป้าเพิ่มฐานลูกค้าให้ไปอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลให้มากขึ้น จากปัจจุบันธนาคารมีฐานลูกค้าบุคคลราว 6 แสนราย ซึ่งมีประมาณ 50% ที่ใช้บริการและทำธุรกรรมบนช่องทางดิจิทัล หรือ CIMB TH Digital Banking และในปี 2566 ธนาคารตั้งเป้าเพิ่มลูกค้าให้ไปอยู่บนช่องทางดิจิทัลอีกราว 20% และจากแนวโน้มดังกล่าว ธนาคารจะมีการปรับปรุงสาขาที่มีอยู่ในปัจจุบันราว 53 แห่ง ให้เป็นรูปแบบ “Wealth Center” ซึ่งตอนนี้ได้ปรับโฉมไปแล้วประมาณ 10 แห่ง คาดว่าปีนี้จะทำเพิ่มเติมอีกราว 1 - 2 แห่ง และจะทยอยปรับปรุงสาขาต่อเนื่อง โดยเฉพาะสาขาที่อยู่ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า อย่างไรก็ตาม จำนวนสาขา 53 แห่ง ถือว่าเหมาะสมกับปริมาณธุรกรรมและฐานลูกค้าที่มีอยู่ จึงไม่มีแผนการเปิดสาขาเพิ่มเติม

พร้อมตั้งเป้าธุรกรรมด้านตราสารหนี้ผ่านช่องทางดิจิทัล ในปีนี้เติบโต 20% พร้อมกันนั้น ธนาคารยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการเติบโตและความต้องการเงินทุนของลูกค้าองค์กร ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้เอกชน หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายหุ้น และติดอันดับ Top 5 ของการเป็นผู้จัดการจำหน่ายตราสารหนี้ของประเทศไทย

สำหรับทิศทางการปล่อยสินเชื่อในปี 2566 ธนาคารตั้งเป้าการเติบโตสินเชื่อราว 8 - 9% ซึ่งส่วนใหญ่จะขยายตัวในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ โดยธนาคารจะสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการออกไปลงทุนในประเทศอาเซียนและลูกค้าอาเซียนเข้ามาลงทุนในไทย เนื่องจากธนาคารมีเครือข่ายสาขาที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในภูมิภาคนี้ ขณะที่ในกลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ธนาคารยังคงให้การดูแลต่อเนื่อง

ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ประเมินว่า ทิศทางน่าจะยังคงทรงตัว หรือปรับลดลงเล็กน้อยใกล้เคียงเดิมที่ 3.3% จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการตัดขายหนี้

“เมื่อเราให้ความสำคัญกับช่องทางดิจิทัล ก็ต้องมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความสะดวกของลูกค้าเป็นหลัก โดยในปีนี้งบฯ ลงทุนด้านไอทีจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15 - 20%”

นายพอล วอง ซี คิน กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันบัญชีเงินฝากดิจิทัล CHILL D และ Speed D+ ที่เปิดตัวซีได้ผ่านแอปได้รับการตอบรับอย่างมาก โดยภาพรวมเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA) และเงินลงทุน (AUM) จากช่องทางดิจิทัลเติบโตมากกว่า 200%

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ

พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษาธุรกิจ - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน

- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamnilf.co.th Website : www.dst.co.th



ค่ายจันกรองมาร์เก็ตแชร์ตลาดรถอีวีไทย 85%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ปี 2566 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าจะเป็นอีกปีที่ดีสำหรับตลาดรถยนต์ BEV ในไทย ซึ่งหากทำได้ดีก็มีโอกาสที่ยอดขายรถยนต์ BEV จะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดถึง 271.6% (YoY) ไปแตะระดับ 50,000 คัน เพิ่มขึ้นจาก 13,454 คันในปี 2565 แม้ยังมีปัจจัยกดดันอยู่จากเรื่องระบบ Ecosystem ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคหลังมีการเคลมปัญหาชิ้นส่วนและการใช้งานบ่อยขึ้น

รวมถึงประเด็นการรออะไหล่ที่ยาวนาน เนื่องจากยังไม่มีฐานผลิตในไทย ประกอบกับเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว ซึ่งแรงหนุนหลักมาจากทั้งปัจจัยด้านอุปสงค์จากความต้องการรถยนต์ BEV ที่ยังอยู่ในระดับสูงของผู้บริโภค อันเป็นผลของ (1) มาตรการกระตุ้นด้านราคาที่ถูกจุดจากทางภาครัฐ และ (2) การเร่งกระจายจุดชาร์จรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งาน

ประกอบกับส่วนปัจจัยด้านอุปทาน โดยมีสัญญาณบวกจาก (1) สถานการณ์การขาดแคลนชิปในการผลิตรถยนต์ที่เริ่มคลี่คลายขึ้นตามลำดับทำให้โอกาสส่งมอบรถยนต์ทำได้ดีขึ้น (2) ค่ายรถต่างส่งสัญญาณบุกตลาดมากขึ้นในไทย ไม่ว่าจะเป็นจากจีน ตะวันตก ญี่ปุ่น หรือแม้แต่เกาหลีใต้ โดยเตรียมเปิดตัวรถยนต์ BEV รุ่นใหม่ในไทยปีนี้หลายรุ่นหลาย Segment ตั้งแต่รถยนต์นั่งไปจนถึงรถพิกอัพ ซึ่งจะทำให้มีตัวเลือกรถยนต์ BEV มากขึ้นในตลาด (3) ยอดขายรถยนต์ BEV ในจีนตกลงมาก ทำให้จีนมีโอกาสส่งออกมาทำตลาดในไทยแทนมากขึ้น หลังรัฐบาลกลางจีนไม่ต่ออายุมาตรการให้เงินอุดหนุน

ในการซื้อรถยนต์ BEV ทั้งนี้ ปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น ในด้านหนึ่งช่วยสนับสนุนให้ผู้ซื้อรถยนต์ BEV ในไทยมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงสภาวะการแข่งขันในตลาดรถ BEV ที่คงจะรุนแรงขึ้น

โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า อัตราการใช้กำลังการผลิตของรถยนต์ไฟฟ้ารวมทุกบริษัทในจีนปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ราว 60% เท่านั้น สะท้อนว่าค่ายรถต่าง ๆ อาจจำเป็นต้องปรับตัวขนานใหญ่ และทำให้สภาพการแข่งขันในตลาดรถยนต์ BEV จีนทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงหลังตลาดรถยนต์ในจีนเริ่มหดตัวลง สะท้อนจากยอดขาย NEV ที่ปรับลดลงในเดือนมกราคม 2566 หลายค่ายในจีนได้มีการปรับกลยุทธ์ ทั้งด้วยการลดราคาลงเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด รวมถึงการเร่งส่งออกไปต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงกว่าช่วงเวลาปกติ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ค่ายรถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินกว่าความต้องการในจีนออกไปแล้ว อีกด้านก็ช่วยพยุงรายได้ของค่ายรถที่กำลังเผชิญกับปัญหาการแข่งขันกันลดราคาในจีนด้วย เห็นได้ชัดจากเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา พบว่าการส่งออกรถยนต์ NEV ของจีนได้ขยับขึ้นอย่างรวดเร็ว มีส่วนแบ่งถึง 22% ของจำนวนรถยนต์ NEV ที่ขายได้ทั้งหมดของจีน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าน่าจะมีโอกาสที่สัดส่วนยอดขายรถยนต์ BEV ของค่ายจีนในปี 2566 อาจเพิ่มขึ้นเป็น 85% ต่อยอดขาย BEV รวม จากปี 2565 ที่สัดส่วนอยู่ที่ 78%

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



สภาพัฒน์จับตาค่าหนี้ซื้อรถพุ่งไม่หยุด

นายตฤชา พิษยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า หนี้สินครัวเรือน ข้อมูลล่าสุดถึงไตรมาส 3 ปี 2565 ปรับเพิ่มขึ้นในเชิงมูลค่า 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ด้านสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ตอนนี้อยู่ที่ 86.8% ปรับตัวลดลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2565

อย่างไรก็ดี สินเชื่อที่ขยายตัวสูงคือสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อบัตรเครดิต โดยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับขยายตัวขึ้นมาราว 21% โดยขยายตัวระดับ 20% มา 4 ไตรมาสแล้ว ขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีก่อนหน้า ขึ้นมาแตะระดับกว่า 10%

“หนี้เสีย (เอ็นพีแอล) ยังอยู่ระดับที่ทรงตัวที่ประมาณ 2.62% แต่หนี้สินเชื่อที่ต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SM) ยังคงเป็นสินเชื่อยานยนต์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตลอด ก็ต้องมานั่งดูเป็นพิเศษ”

จากข้อมูลของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) พบว่ายอดหนี้คงค้างเอ็นพีแอลมีอยู่ทั้งสิ้น 1.09 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้ 7.8 แสนล้านบาท หรือราว 70% อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้

หากเข้าไปดูหนี้เสียตามรายวัตถุประสงค์ จะเห็นว่าหนี้บัตรเครดิตนั้น ลูกหนี้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี เป็นกลุ่มที่มีเอ็นพีแอลขยายตัวขึ้นมา ขณะที่ช่วงอายุอื่น ๆ ปรับตัวลดลงมาก

ขณะที่สินเชื่อบุคคล ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีเอ็นพีแอลขยายตัวค่อนข้างสูง และหนี้เสียต่อบัญชีประมาณ 77,000 บาท ส่วนสินเชื่อยานยนต์ หนี้ที่มีปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30 - 49 ปี หรือวัยทำงาน มีปัญหาการชำระมูลค่าหนี้เสียสัดส่วน 59.2% เทียบกับช่วงอายุอื่น ๆ ซึ่งต้องมาช่วยกันดู เพราะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นกำลังแรงงานพยายามสร้างเนื้อสร้างตัว ซึ่งต้องให้ความรู้ทางการเงิน และสร้างความตระหนักในการก่อหนี้

นอกจากนี้ หนี้เสียที่เกิดจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ก็ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาส 3 ปี 2565 มีมูลค่าอยู่ที่ 4 แสนล้านบาท จำนวนบัญชี 4.7 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2565 ที่อยู่ที่ 3.96 แสนล้านบาท จำนวนบัญชี 4.3 ล้านบัญชี

“ที่ต้องติดตามและให้ความสำคัญคือ ต้องเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่เริ่มมีสัญญาณการผิดนัดชำระ โดยเฉพาะสถาบันการเงินคงต้องช่วยกัน ถ้าลูกหนี้เริ่มมีสัญญาณ เริ่มมีปัญหาการผ่อนชำระ ก็ต้องเข้ามาช่วยกันปรับโครงสร้างหนี้ให้เร็วขึ้น ส่วนที่เป็นหนี้เสียอยู่แล้วก็ต้องมีมาตรการเฉพาะเจาะจงในการช่วยเหลือ ไม่ใช่เป็นมาตรการทั่วไป” 🙄

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



— ผู้ทำบัญชี —
ต้องอบรม... 1 ปี
ให้ครบ 12 ชั่วโมง
เก็บชั่วโมง CPD
“ธรรมนิติ” ผู้นำด้านการอบรม CPD ราคาพิเศษ
เริ่มต้นที่... **900.-**



▶ www.dst.co.th



▶ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4



▶ 02-555-0710



▶ Dharmniti Seminar & Training



▶ @dharmauditseminar, @dharmauditih



Download
ตารางสัมมนา

รับลงประกาศโฆษณา

ลงประกาศง่าย ผ่านเว็บไซต์ **เพียง 4 ขั้นตอน** (ลงทะเบียนได้ 24 ชม.)



กฎหมายบังคับ



ให้นิติบุคคลดำเนินการประกาศข้อความ หนังสือเชิญประชุม ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่

โดยจะต้องลงประกาศอย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน กรณีเป็นมติพิเศษอย่างน้อย 14 วัน **เมื่อกระทำการดังต่อไปนี้**



เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รับรองงบการเงิน	การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่	เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญ	เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า - ออก	แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์	เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท	แปรสภาพ หก. เป็นบริษัทจำกัด



รับลงประกาศลงโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อายัดทรัพย์สิน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำนอง, ใต่ถอน, ล้มละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศฟื้นฟูสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

อัตราค่าลงประกาศ

รับหนังสือพิมพ์			ไม่รับหนังสือพิมพ์		
รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก	Promotion Code	ราคาปกติ	ราคาพิเศษ <small>*(ถึง 0.9. 66 เท่านั้น)</small>
1 กรอบ	300 บาท	250 กรอบ	ON0501	200 บาท	160 บาท*
10 กรอบ	2,700 บาท	2,380 กรอบ	ON0502	2,000 บาท	1,400 บาท*

หมายเหตุ

1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 2. กรณีชื่อเพิกถอนจากบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 เพิกถอน/1 บริษัท 3. สงวนสิทธิ์ใช้เพิกถอนลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น